

Số: 506/STTTT-TTBCXB

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 04 năm 2019

V/v Tuyên truyền công tác quản lý phạm vi đất
dành cho đường bộ; bảo đảm trật tự an toàn
giao thông dịp Lễ 30/4 và 01/5.

Kính gửi:

- Báo Lạng Sơn;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 302/UBND-KTN ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý phạm vi đất dành cho đường bộ; Công văn số 312/UBND-KTN ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 01/5/2019; Công văn số 49/BATGT-VP ngày 17/4/2019 của Ban An toàn giao thông tỉnh về triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Lễ 30/4-01/5/2019; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:

1. Tuyên truyền công tác quản lý phạm vi đất dành cho đường bộ

Tăng cường công tác tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; trong đó tuyệt đối không sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, đất dành cho đường bộ (bao gồm phần đất trên đó công trình đường bộ được xây dựng và phần đất dọc hai bên đường bộ để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ) để tổ chức các hoạt động không phục vụ mục đích giao thông.

Tiếp tục tuyên truyền các văn bản của trung ương và của tỉnh về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ; lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang an toàn đường bộ nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông; duy trì quản lý, bảo vệ hành lang an toàn, nâng cao hiệu quả sử dụng đường bộ. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu phù hợp với thực tế tại địa phương, tuyên truyền lồng ghép với nhiều hình thức, phù hợp với nhận thức và trình độ người dân trên địa bàn nhất là các hộ dân sinh sống dọc hai bên tuyến đường bộ.

Phản ánh hoạt động của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý phạm vi đất dành cho đường bộ. Thông tin kịp thời, chính xác kết quả xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ...

2. Tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 01/5

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) như Luật giao thông đường bộ năm 2008; Luật đường sắt năm 2017. Hướng dẫn người dân kỹ năng tham gia giao thông an toàn, không lái xe vượt quá tốc độ, không lái xe sau khi uống rượu, bia, không sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô tham gia giao thông; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt và khi đi từ đường phụ ra đường chính; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò. Cảnh báo về tình huống dễ xảy ra tai nạn giao thông, hậu quả của tai nạn giao thông; tình hình, nguy cơ ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế đi lại bằng phương tiện cá nhân, đặc biệt là đối với những chuyến đi có cự ly dài, trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm có lưu lượng giao thông lớn.

Tuyên truyền nhằm nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong dịp nghỉ Lễ. Khuyến cáo các lái xe tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn trên đường đèo dốc, đường ngang đường sắt, đặc biệt là các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế.

Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự ATGT, phối hợp giải quyết, khắc phục kịp thời các sự cố, tai nạn giao thông. Phản ánh kết quả xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT, nhất là những vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách. Biểu dương các cá nhân, tổ chức điển hình trong chấp hành pháp luật về giao thông, đi đôi với phê phán các tổ chức, cá nhân cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT.

3. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài Truyền thanh cấp xã tuyên truyền các nội dung nêu trên./.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm CNTT&TT (Đăng tải);
- Lưu: VT, TTBCXB.

Lê Hải Yến